



ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๗๒

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในระดับพื้นที่
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว๒๖๑๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) จำนวน ๑๗ เป้าหมาย ๑๖๙ เพื่อใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลก ในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓) โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจาก “คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้ “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑ “ยุติความยากจนทุกระดับในพื้นที่” และเป้าหมายที่ ๑๑ “ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทิวถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน” นอกจากนี้ขอให้ทุกส่วนราชการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบกับ (กพย.) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ โดยให้มีการผลักดันการดำเนินงานตามแผนงานในภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแต่ละเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างความรับรู้ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ อีกทั้ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทย จังหวัดจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการดังต่อไปนี้

๑) เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ากับการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยให้ส่วนราชการในจังหวัดนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

๒) สร้างกลไกความร่วมมือหรือบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง/กรม ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด

จังหวัดนราธิวาส พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จึงขอส่งข้อมูลดังกล่าว สำหรับพิจารณาประกอบการขับเคลื่อนภารกิจต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในระดับพื้นที่”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อประโยชน์ในการประสานภารกิจต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางหทัยมาศ สมดีงาม)

เลขาธิการราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร/โทรสาร ๐-๗๓๖๔-๒๖๓๘



ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๗๔

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในระดับพื้นที่
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว๒๖๑๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) จำนวน ๑๗ เป้าหมาย ๑๖๙ เพื่อใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลก ในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓) โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจาก “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้ “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑ “ยุติความยากจนทุกระดับในพื้นที่” และเป้าหมายที่ ๑๑ “ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ท້วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน” นอกจากนี้ขอให้ทุกส่วนราชการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบกับ (กพย.) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ โดยให้มีการผลักดันการดำเนินงานตามแผนงานในภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแต่ละเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างความรู้ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ อีกทั้ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทย จังหวัดจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการดังต่อไปนี้

- ๑) เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ากับการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยให้ส่วนราชการในจังหวัดนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
- ๒) สร้างกลไกความร่วมมือหรือบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ๓) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง/กรม ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด

จังหวัดนราธิวาส พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จึงขอส่งข้อมูลดังกล่าว สำหรับพิจารณาประกอบการขับเคลื่อนภารกิจต่อไป ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในระดับพื้นที่”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อประโยชน์ในการประสานภารกิจต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗๖

(นางพาศิมาภะ สดุดิยาม)

เลขาธิการราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร/โทรสาร ๐-๗๓๖๔-๒๖๓๘

บัญชีแนบท้าย (กลุ่มเป้าหมาย)

หนังสือที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๖๖/๒๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในระดับพื้นที่

ลำดับ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก)
๑	สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
๒	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
๓	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
๕	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
๖	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
๗	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
๘	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
๙	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
๑๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
๑๑	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
๑๒	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
๑๓	ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
๑๔	สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
๑๕	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส
๑๖	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
๑๗	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนราธิวาส
๑๘	ท่าอากาศยานนราธิวาส
๑๙	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา นราธิวาส
๒๐	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
๒๑	สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส
๒๒	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส

ที่ มท ๐๒๑๑.๖ / ว ๒๖๑๐



กระทรวงมหาดไทย
ถนนรัชฎาภิเศก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ในระดับพื้นที่
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. เอกสารเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน / วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐
 ๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
 ๓. ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 ๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทย

ด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) จำนวน ๑๗ เป้าหมาย (Goals) ๑๖๙ เป้าประสงค์ (Targets) เพื่อใช้เป็นวาระ (Agenda) แห่งการพัฒนาของโลกในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓) ภายใต้หลักการพัฒนา ๕ มิติ (5 P) ได้แก่ การพัฒนาคน (People), สิ่งแวดล้อม (Planet), ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Prosperity), การสร้างสังคมสันติสุข และยุติธรรม (Peace) และหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระสำคัญในระดับสากล ที่มีเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติของการพัฒนา โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง (Leaving No One Behind) และยังมีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งนโยบายสำคัญของรัฐบาล

กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจาก “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้ “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)” ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑ “ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่” และเป้าหมายที่ ๑๑ “ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทวีติง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน” และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมและหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีก ๑๕ เป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ทุกส่วนราชการมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ประกอบกับผลการประชุม กพย. เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ โดยให้มีการผลักดันการดำเนินงานตามแผนงานในภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแต่ละเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างความรู้ให้ทุกภาคส่วน

/ตระหนักถึง...

ตระหนักถึงความสำคัญ และการให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทย และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ทั้งนี้ จังหวัดสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ www.ppb.moi.go.th/midev01/ หน้าหลัก หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์” เรื่อง “การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ในระดับพื้นที่”

เนื่องจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่เป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่จังหวัดในเบื้องต้น และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและมติ กพย. ดังกล่าวข้างต้น กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดเตรียมการดำเนินการดังนี้

๑. เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ากับการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยให้ส่วนราชการในจังหวัดนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป


๒. สร้างกลไกความร่วมมือหรือบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง / กรมที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการภายใต้ กพย. รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักของแต่ละเป้าหมายและหน่วยงานส่วนกลางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิธีการประเมินสถานะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้มีความชัดเจน ตลอดจนดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม กพย. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ ให้ครบถ้วน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ไว้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม กพย. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้ประสานแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ ให้จังหวัดทราบเป็นระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๔